

มูลนิธิอาคอนซู ประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 600,000 บาท ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Ms.Kazuko Maki ผู้อำนวยการมูลนิธิอาคอนซู ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้อง 3413 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดพิธีมอบทุนและให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิฯ อย่างอบอุ่น

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 14 ปี มูลนิธิได้มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 355 ทุน คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,100,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นเงินไม่น้อยเลยที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมอบให้กับนักศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข มูลนิธิอาคอนซู ได้มีส่วนอย่างมากที่ได้ให้โอกาสแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถก้าวสู่อีกขั้นหนึ่งได้อย่างไม่ลำบากจนเกินไปนัก ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีมิตรแท้ และเป็นมิตรที่ถาวร ยืนนาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมูลนิธิอาคอนซูจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาแล้ว มูลนิธิอาคอนซูยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ในห้องอบรมฐานข้อมูลของห้องสมุด (Software Training Center) ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ กัมพูสิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง เปิดเผยว่าในปีนี้นี้มูลนิธิอาคอนซูได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จำนวน 600,000 บาท ได้แบ่งออกเป็น 30 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรให้กับนักศึกษาที่มีความจำเป็นด้วยกระบวนการคัดเลือกที่เที่ยงธรรมและโปร่งใส นักศึกษาที่ได้รับทุนมาจากคณะต่างๆ ดังนี้ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 11 ทุน วิทยาลัยสหวิทยาการ 5 ทุน คณะนิติศาสตร์ 8 ทุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ทุน และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4 ทุน ทั้งนี้ กระผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิอาคอนซู ที่ได้หยิบยื่นแสงสว่างให้นักศึกษา ได้มีอนาคตที่สดใสขึ้น ให้นักศึกษามีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบทุนการศึกษาฯ อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และประชาสัมพันธ์ ศูนย์ลำปาง นำผู้แทนมูลนิธิอาคอนซู เยี่ยมชมห้องอบรมฐานข้อมูลของห้องสมุด (Software Training Center) ณ อาคารนวัตกรรมบริการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่มูลนิธิอาคอนซูได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) จากนั้นได้นำผู้แทนฯ เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ณ ตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปางด้วย

